

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG HÓA

Số: 459/CV-TTYT

V/v triển khai Công văn 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Trưởng trạm y tế xã, thị trấn

Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua (từ 05/4 đến ngày 11/4/2023), cả nước ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng, số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, thực hiện Công văn số 5196/UBND-VX ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế Hoàng Hoá đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế.

2. Tăng cường rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19, nhất là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

3. Chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

4. Tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng

đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp lễ trong thời gian sắp tới. Tăng cường vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;;
- Lưu: VT, Khoa KSBT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Tiến